

# Thư Ngỏ

## TÀI TRỢ HỌC BỔNG NGHÈO VƯỢT KHÓ



Kính gửi: Các đơn vị trong và ngoài ngành GTVT

- Các mạnh thường quân
- Các cựu học sinh trường Cao đẳng Nghề GTVT Đường thủy II và các cựu học sinh qua các thời kỳ Trường Kỹ thuật đường sông - Trung tâm đào tạo máy lái tàu sông 2 - Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Hàng Giang 2 - Trường Trung học Hàng Giang TW 2

Lời đầu tiên thay mặt BGH nhà trường cho phép tôi chân thành gửi đến quý ân nhân, các vị mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân trong và ngoài Ngành GTVT lời cảm ơn chân thành nhất vì đã đồng hành cùng Trường chúng tôi suốt thời gian qua trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực ngành.

Kính thưa quý vị!

Như chúng ta đã biết ở những nơi vùng sâu, vùng xa, có hàng trăm, hàng ngàn các em học sinh khi hoàn thành chương trình học THPT đành phải gác chuyện học hành của mình lại vì hoàn cảnh kinh tế, dù biết rằng được tiếp tục học tập để có cơ hội thoát nghèo là niềm ước mơ cháy bỏng của các em.

Vì một thế giới ngày mai tươi sáng hơn cho những học sinh nghèo, Hãy mở rộng lòng mình, san sẻ tình thương cho các em, lấp đầy những khoảng trống thiếu thốn, để lại trong lòng các em niềm tin và niềm hy vọng vào cuộc sống của mình. Cuộc sống ngày càng phát triển hơn, bận rộn hơn nhưng đằng sau những điều ấy con người ta luôn mong muốn được chia sẻ và được làm điều gì đó có ích cho mọi người xung quanh.

Chính vì lẽ đó Nhà trường đã thành lập Ban vận động tài trợ Học bổng “**nghèo vượt khó**”. Nhà trường trân trọng sự cô vũ, sự tham gia chia sẻ của quý vị bằng việc đóng góp hỗ trợ những suất học bổng “**nghèo vượt khó**” cho các em có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ở trường. (Tùy lòng hảo tâm của quý vị mà có thể giúp được một hay nhiều những học sinh nghèo vượt khó. Mỗi suất học bổng trị giá 2.000.000đ).

Nếu có hảo tâm đóng góp, Trường CDN GTVT Đường thủy II nguyện làm sứ giả trực tiếp chuyển những tấm lòng hảo tâm của quý vị đến tận tay những người đang thực sự cần giúp đỡ và sẽ cử người đến tại đơn vị để nhận đóng góp.

Một lần nữa thay mặt Trường và những học sinh nghèo vượt khó xin gửi lời cảm ơn đến quý cơ quan, tổ chức cá nhân đã nhiệt tình giúp đỡ.

\* Xin vui lòng liên hệ ĐT: 0837850278  
hoặc 0936650930 gặp Anh Thân

HIỆU TRƯỞNG